

## Huyện Phú Giáo: Khoa học và công nghệ - Động lực cho sự đổi mới và phát triển

Trong năm 2023, huyện Phú Giáo đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, từ khoa học, công nghệ đến nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao sản xuất và mở rộng thị trường đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Huyện cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới công nghệ và kết nối cộng đồng - doanh nghiệp. Sự phát triển của Phú Giáo là kết quả của sự quan tâm đặc biệt đến giải pháp kết hợp các yếu tố, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bài này sẽ điểm qua những thành tựu nổi bật của huyện trong năm 2023.

### Hoạt động khoa học và công nghệ

Để đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn huyện được thuận lợi, từ đầu năm, huyện đã ban hành và phổ biến kế hoạch dự toán và hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện năm 2023 và kế hoạch số 23/KH/BCĐ ngày 17/02/2023 về duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2023 đến các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. Những văn bản này đã được phổ biến rộng rãi đến các cơ quan chuyên môn huyện cũng như các UBND tại cấp xã, thị trấn để đảm bảo sự hiểu biết và tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.

Phối hợp Sở KH&CN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật và chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực KH&CN; triển khai đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

KH&CN năm 2024 trên địa bàn huyện; triển khai thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương và UBND các xã, thị trấn tham gia khóa đào tạo ISO hành chính công năm 2023.

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm định phương tiện đo năm 2023 trên địa bàn huyện; ban hành văn bản rà soát, cập nhật các quy trình thủ tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện. Đồng thời, triển khai Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn huyện.

Nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo và tôn vinh sự đóng

góp của ngành khoa học công nghệ, huyện đã triển khai văn bản tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới và Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam - 18/5. Điều này nhằm thúc đẩy nhận thức và đổi mới trong cộng đồng địa phương về khoa học và công nghệ.

Tổ chức Hội thi “Sản phẩm nhà tôi” lần thứ 1 năm 2023 đã thu hút sự tham gia tích cực của 41 tổ chức, cá nhân từ các xã, thị trấn tuyển chọn tham gia. Sau quá trình đánh giá, chấm điểm chung cuộc có 38 tổ chức, cá nhân xuất sắc đạt giải trong cuộc thi này. Các giải thưởng được trao thuộc các chủng loại sản phẩm cây ăn trái chính trên địa bàn huyện bao gồm: Sản phẩm Bưởi, sản phẩm Dưa lưới, sản phẩm Sầu Riêng, sản phẩm Tổ yến, sản phẩm chế biến khác và sản phẩm trái cây khác, mỗi chủng loại được trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao giải cho các

tập thể có sản phẩm được nhiều giải nhất trên các thứ hạng nhất, nhì, ba và giải khuyến khích.

Tổ chức Hội thảo “Giải pháp chế biến nông sản sau thu hoạch”, kết quả có hơn 150 người tham dự. Sự kiện này đã tập trung thảo luận về các giải pháp hiệu quả để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản sau khi thu hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo “Giải pháp kết nối nông sản và định hướng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2023”, sự kiện này cũng đã thu hút hơn 150 người tham dự, tạo nên một diễn đàn quan trọng để thảo luận về giải pháp tăng cường kết nối và phát triển xuất khẩu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Tổ chức Hội thảo Khoa học về phát triển ngành nông nghiệp của huyện Phú Giáo theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Hội thảo giúp cho nông dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã gặp gỡ, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển nông nghiệp huyện trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp huyện.

Phối hợp với Trung tâm

phát triển nông thôn - Saemaul Undong, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM thực hiện một số nội dung thuộc đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển làng thông minh”; tổ chức tập huấn nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp có ứng dụng các giải pháp tuần hoàn kết hợp du lịch trên địa bàn huyện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, vườn trái cây, du lịch cộng đồng; các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thuộc Đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển làng thông minh”.

Triển khai tập huấn về mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo thuộc Đề tài “Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển làng thông minh”. Đồng thời, tổ chức tập huấn về mô hình thí điểm du lịch nông

nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch cho hơn 130 tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, cũng như các chủ thể OCOP, nông hộ có sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn huyện; triển khai Kế hoạch và tổ chức Hội thảo định hướng xây dựng Đề án làng thông minh trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tổ chức Đoàn học tập mô hình kinh tế nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Tây Ninh, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức và cá nhân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp cận và trao đổi học hỏi về các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, VietGap, mô hình mới, dự án về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Mô hình nắm mỗi đen, vườn măng cầu VietGap, mô hình nuôi cá Chạch Lấu, mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, mô hình phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn tại La’s Farmstay... Qua trao đổi, học tập Đoàn đã xác nhận một số các nội dung phù hợp với huyện Phú Giáo như mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, mô hình nuôi các

Chạch lấu, rút ra những bài học thực tiễn trong phát triển du lịch Famtrips tại Tây Ninh.

### **Ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, nông thôn**

Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2023 được duy trì ổn định và đáp ứng kế hoạch đề ra. Mặc dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Việc bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, liên kết chuỗi, xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp vẫn còn khoảng cách cần được thu hẹp.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện năm 2023 là 5.816 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 6,68% so cùng kỳ (kế hoạch Nghị Quyết tăng từ 6,5% - 6,8%). Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu từ phía ngành nông nghiệp huyện, giúp đạt được và vượt qua kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển, việc nâng cao quản lý bảo quản sản phẩm, mở rộng liên kết chuỗi cung ứng, cũng như xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu nông sản địa phương vẫn là những thách thức quan trọng đối diện với ngành nông nghiệp.

Tổng diện tích đất trồng cây lâu năm đến thời điểm hiện nay là 38.504,53 ha, so cùng kỳ giảm 0,32% hay giảm 121,42 ha. Trong đó: Diện tích cây cao

su đạt 35.601,2 ha, giảm 0,58% (giảm 207,3 ha) so cùng kỳ do trồng mới khi thanh lý cao su xong, diện tích cho sản phẩm ước đạt 27.219,39 ha, sản lượng ước đạt 51.915 tấn. Năm nay, thời tiết thuận lợi, mùa mưa đến sớm nên sản lượng mủ cao su tăng vào những tháng đầu vụ nhưng từ đầu tháng 9 đến nay giá mủ tăng khá nên sản lượng khai thác đã tăng lên rõ rệt. Diện tích cây điều đạt 802 ha, so với cùng kỳ giảm 3,72% (giảm 31 ha) diện tích cho sản phẩm 511,4 ha, năng suất đạt 7,8 tạ/ha, sản lượng 341,0 tấn. Trong năm tuy thời tiết có nắng hạn lúc đầu năm và trong mùa mưa thường có mưa lớn kèm theo gió lốc nhưng không ảnh hưởng lớn đến cây điều, chỉ một số ít diện tích hơi nghiêng ngã, không gây thiệt hại nặng. Trong năm diện tích cây điều gieo trồng giảm so với cùng kỳ một phần cũng ảnh hưởng đến giá cả, do người dân trồng mới tại xã Phước Sang, An Linh, An Bình, Vĩnh Hòa.

Số lượng cơ sở sản xuất nông nghiệp có giấy chứng nhận VietGAP tích lũy kể đến thời điểm hiện tại là 107 cơ sở, trong đó có 79 cơ sở trồng trọt và 28 cơ sở chăn nuôi.

Diện tích cây ăn quả ước đạt 1.615,65 ha, so cùng kỳ tăng 0,57% (tăng 9,2 ha). Năm 2023 do giá cả cây cam, quýt xuống thấp nên người dân không trồng thêm nữa. Trong đó, diện tích cây sầu riêng đạt 80,78 ha

tăng 3,99% (hay tăng 3,1 ha) so cùng kỳ.

Nhìn chung, diện tích gieo trồng của một số cây trồng có tăng nhẹ, riêng cây cao su diện tích gieo trồng giảm so cùng kỳ do thanh lý. Diện tích cây điều giảm do giá cả không ổn định, từ đó giảm ở một số hộ dân tại xã Phước Sang, An Bình...; Đối với cây ăn trái, diện tích tăng đều của các hộ dân trên địa bàn huyện nên tình hình canh tác gieo trồng trong năm trên địa bàn huyện vẫn ổn định.

Cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong năm của huyện tăng nhanh về số lượng. Đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt các hộ dân đã chủ động chuyển đổi loại hình cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang các loại hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng dưa lưới, trồng cây Sầu riêng... Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã ghi nhận có tổng cộng 704 hộ/cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 1.200 ha, một bước tiến đáng kể so với cùng kỳ năm 2022, tăng 337 cơ sở/hộ. Cụ thể, có 553 cơ sở trồng trọt, trong đó có 333 cơ sở trồng dưa lưới, 159 cơ sở trồng cây ăn trái, 34 cơ sở trồng rau an toàn, 12 cơ sở trồng nấm, 15 cơ sở hoa lan với tổng diện tích 1.172,57 ha. Đặc biệt, huyện có 157 trại chăn nuôi lạnh, trong đó bao gồm 01 trại chăn nuôi bò sữa với 458 con; 26 trại gà với 2.356.938 con (17 trại nuôi

gà thịt với 1.474.000 con và 09 trại nuôi gà đẻ có 882.938 con); 83 trại nuôi heo với 330.164 con (gồm 322.700 con heo thịt và 7.464 con heo nái), cùng với 47 trại chăn nuôi vịt với tổng số 584.000 con.

Việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và sử dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến đáng kể về quy mô và chất lượng. Mặc dù đã có những bước tiến trong việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào quá trình sản xuất, nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh cần cải thiện. Cụ thể, công tác quản lý đất đai và xử lý môi trường tại một số địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế, cần được tối ưu hóa để đảm bảo bền vững và an toàn môi trường.

Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghệ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cần tiếp tục nỗ lực để đáp ứng đúng mức với tình hình phát triển nông nghiệp của huyện. Khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản và sự lệ thuộc vào thương lái là những thách thức đang gặp phải. Việc tăng cường quảng bá, phát triển các kênh tiêu thụ mới, và thúc đẩy mối liên kết giữa nông dân và người tiêu dùng trở thành những ưu tiên quan trọng để giải quyết vấn đề này và tạo đà cho sự phát triển bền vững trong nông nghiệp địa phương.

### **Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP**

Huyện đã thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP năm 2023 và Kiện toàn lại Hội đồng theo đúng quy định; tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023, kết quả 15 sản phẩm công nhận 3 sao và 01 sản phẩm đề xuất 4 sao. Hoàn tất thủ tục trình Hội đồng đánh giá, phân hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm 4 sao. Đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao và Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Phú Giáo năm 2023 trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; Tổ chức hướng dẫn các xã, thị trấn nộp hồ sơ của các Chủ thể đăng ký tham gia đợt 2/2023 trên phần mềm quản lý OCOP; tổ chức vận động các chủ thể đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao tham gia Hội chợ OCOP tỉnh Bình Dương năm 2023. Kết quả: có 04 chủ thể đăng ký tham gia gồm: HTX Ôi Thanh Kiên, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, Công ty CP Nông nghiệp U&I, Tổ yến Hiếu Hằng.

Những hoạt động này thể hiện sự quyết tâm của huyện

Phú Giáo trong việc đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm và đánh giá chất lượng các sản phẩm OCOP trên địa bàn, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

### **Nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động nông thôn**

Phối hợp với UBND xã Tam Lập và xã Tân Hiệp và Trường Trung cấp nông lâm nghiệp tỉnh Bình Dương 2 lớp đào tạo nghề “kỹ thuật trồng và nhân giống nấm” và 01 lớp “trồng rau hữu cơ”. Qua đó, hỗ trợ kỹ thuật cho người học, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Triển khai văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024 đến các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề năm 2023 gửi về Chi cục Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

Huyện Phú Giáo cũng đã ban hành Công văn về việc bổ sung ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp theo danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu hỗ

trợ kỹ thuật cho cộng đồng nông dân, giúp họ nâng cao năng lực và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

### **Ứng dụng công nghệ vào thương mại - dịch vụ**

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thương mại và dịch vụ, huyện Phú Giáo đã tiến hành phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý của các hoạt động kinh doanh. Cụ thể, việc kiểm tra tại các chợ và điểm kinh doanh được thực hiện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Đặc biệt, công tác kiểm tra giá cả, ngăn chặn đầu cơ làm tăng giá, và niêm yết giá đầy đủ đã được ưu tiên hàng đầu, nhằm ngăn chặn hiện tượng hàng giả và hàng kém chất lượng, tạo ra môi trường thương mại minh bạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương, huyện đã tổ chức Hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm công nghệ và quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sự tham gia đông đảo của 11 xã, thị trấn và nhiều gian hàng đến từ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương. Hội chợ không chỉ là nơi để các đơn vị giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội để trang

trại địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, hỗ trợ trong quá trình chế biến sản phẩm.

Ngoài ra, lớp tập huấn với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” với sự tham gia tích cực của 165 người thể hiện sự đồng hành của huyện trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua cung cấp thông tin minh bạch và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực, trong thời gian tới Huyện sẽ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2024; thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn huyện; triển khai các dự án, các mô hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn về triển khai các hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo cho ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn; tổ chức kiểm định các phương tiện đo lường trên địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức tham quan mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ hội học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình gắn liền với phát triển nông nghiệp như: OCOP, Mã vùng trồng, Nông nghiệp số, nông nghiệp hữu

cơ,...; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng chính của huyện và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả trên các cây trồng; theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chăm sóc các loại cây trồng.

Những nỗ lực của huyện Phú Giáo trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ một cách đồng bộ và hiệu quả đã tạo ra một bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Qua việc tổ chức hội đồng tư vấn, đăng ký nhiệm vụ, và triển khai các dự án, mô hình KH&CN, huyện không chỉ đặt ra những mục tiêu cụ thể mà còn tạo cơ hội cho việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, cùng với việc tổ chức tập huấn và kiểm định các phương tiện đo lường, huyện đang hướng đến việc xây dựng một cộng đồng nông dân thông thái và sáng tạo. Đồng thời, việc triển khai các chương trình như OCOP, Mã vùng trồng, Nông nghiệp số, và nông nghiệp hữu cơ đánh dấu bước quan trọng trong hành trình chuyển đổi và phát triển nông nghiệp, tạo đà cho sự nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp huyện Phú Giáo. □

*Ngọc Trang*